

## เทมาเส็ก-ไทยพาณิชย์และกลุ่มนักลงทุนไทยร่วมซื้อหุ้นชินคอร์ปจากชินวัตรและ ดามาพงศ์

กรุงเทพฯ/23 มกราคม 2549 -- บริษัทเทมาเส็ก โฮลดิ้งส์ (พีทีอี) จำกัด (“เทมาเส็ก”) ธนาคารไทยพาณิชย์ (เอสซีบี) และกลุ่มนักลงทุนไทยในนามของบริษัทกุหลาบแก้ว ได้บรรลุข้อตกลงกับตระกูลชินวัตรและตระกูลดามาพงศ์ในการซื้อหุ้นของทั้งสองตระกูลในบริษัทชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“ชิน”) จำนวน 1,487.7 ล้านหุ้น หรือ 49.6% ของหุ้นทั้งหมด ในราคาหุ้นละ 49.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 73.3 พันล้านบาท

ตามข้อตกลงการซื้อขาย บริษัทซีดาร์ โฮลดิ้งส์ ลิมิเตด (ซีดาร์) และบริษัทแอสเพน โฮลดิ้งส์ ลิมิเตด (แอสเพน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยได้เข้าซื้อหุ้น จำนวน 1,158 ล้านหุ้น (38.6%) และ 329.2 ล้านหุ้น (11%) ในบริษัทชิน คอร์ป ตามลำดับ ซีดาร์เป็นบริษัทที่เทมาเส็กถือหุ้นอยู่ 49% และธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทกุหลาบแก้วถือหุ้นในส่วนที่เหลือ 51% ขณะที่แอสเพนเป็นบริษัทที่เทมาเส็กถือหุ้นแต่เพียงผู้เดียวทางอ้อม ภายหลังจากการซื้อขายหุ้นครั้งนี้ ชิน คอร์ปจะยังคงสถานะการเป็นบริษัทที่สัดส่วนผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เป็นคนไทย

มร. เอส. อิศวราณ กรรมการผู้จัดการดูแลด้านการลงทุนของเทมาเส็ก กล่าวว่า “เศรษฐกิจไทยขยายตัวดีจึงเป็นตลาดการลงทุนที่น่าสนใจ นอกจากนี้ การที่ชิน คอร์ป เป็นบริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียงของไทยจึงเปรียบเสมือนโอกาสที่หาได้ยากที่จะเข้ามีส่วนร่วมในธุรกิจโทรคมนาคมของไทยที่อยู่ในภาวะเติบโตต่อเนื่อง

เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัทชั้นนำของไทย และเราเชื่อมั่นในอนาคตของชิน คอร์ป และมีความพอใจที่ได้ร่วมลงทุนกับกลุ่มนักลงทุนไทยที่เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์สูง ผู้ลงทุนฝ่ายไทยมีความเห็นเหมือนกับเราเรื่องวิสัยทัศน์ในการพัฒนาธุรกิจต่างๆทั้งในภูมิภาคและในตลาดอื่นๆ

เรามีความตั้งใจที่จะใช้ประโยชน์ของเครือข่ายที่มีอยู่ทั่วโลกและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมสาขาต่อ

งๆของเทมาเส็กเพื่อร่วมทำงานกับผู้บริหารบริษัท คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ  
อันจะช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยและสร้างผลกำไรสูงสุดในระยะยาวให้ กับผู้ถือหุ้นของชิน  
คอร์ป”

ดร.วิจิต สุรพงษ์ชัย ประธานคณะกรรมการบริหารธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่  
“ทางเทมาเส็กโฮลดิ้งส์  
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของธนาคารได้เชิญธนาคารเข้ามาร่วมในการซื้อหุ้นครั้งนี้  
ทางธนาคารมีความยินดีที่ได้เข้าร่วมด้วย เพราะมั่นใจในอนาคตของชิน คอร์ป  
และพร้อมที่จะร่วมมือกับทีมบริหารและผู้ถือหุ้นที่จะทำงานเพื่อช่วยกันพัฒนาเศรษฐกิจของประเศไท  
ยและสร้างให้บริษัทเจริญเติบโตก้าวหน้าต่อไป”

ด้านดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ในฐานะโฆษกของตระกูลชินวัตรและตระกูลดามาพงศ์ กล่าวว่  
“การขายหุ้นครั้งนี้เป็นดีลที่ดีสำหรับทั้งสองฝ่าย  
เพราะช่วยให้ทางกลุ่มชินวัตรและดามาพงศ์ถอนตัวออกจากบริษัทโดยสิ้นเชิง ขณะเดียวกันทางชิน  
คอร์ปจะได้ผู้ร่วมทุนรายใหม่ที่มีทั้งชื่อเสียง ประสบการณ์ และต้องการเข้ามาลงทุนระยะยาว  
โดยเฉพาะเป็นผู้ร่วมทุนที่สามารถช่วยเหลือสนับสนุนการขยายธุรกิจในเอเชีย  
และช่วยให้ธุรกิจโทรคมนาคมของไทยมีความแข็งแกร่งมากขึ้น”

คุณพงษ์ สารสิน ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานกรรมการของชิน คอร์ป  
และตัวแทนของกลุ่มนักลงทุนไทย กล่าวเพิ่มเติมว่  
“ธุรกิจโทรคมนาคมทั่วโลกกำลังอยู่ในช่วงของการเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างมาก  
เรารู้สึกยินดีที่จะได้มีโอกาสร่วมงานกับผู้บริหารและพนักงานของชิน  
คอร์ปที่ต่างเป็นคนที่มีความสามารถ  
เพื่อรักษาความเป็นผู้นำของบริษัททั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศ”

ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซีดาร์  
และแอสเพนจะร่วมกันทำคำเสนอซื้อหุ้นส่วนที่เหลือของบริษัทชิน คอร์ปจากผู้ถือหุ้นรายย่อย  
และทั้งสองบริษัทจะทำคำเสนอซื้อตามความสมัครใจของผู้ถือหุ้นรายย่อย  
เพื่อซื้อหุ้นส่วนที่เหลือของเอไอเอส

และทางคณะกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อการครอบงำกิจการได้ยืนยันว่าซีดาร์ และแอสแปนไม่ต้องทำซีพีโอ หรือ การทำคำเสนอซื้อกรณีการครอบงำกิจการผ่านนิติบุคคลอื่นของหุ้นในจีน แซทเทิลไลท์ ไอทีวี และซีเอส ล็อกอินโฟ

ภายหลังการซื้อขายหุ้นในครั้งนี้ ตระกูลชินวัตร และตระกูลดามาพงศ์จะไม่มีหุ้นเหลืออยู่ในจีน คอร์ปแม้แต่หุ้นเดียว โดยดร.สุววรรณ วลัยเสถียร ได้กล่าวว่า “ดีลนี้เป็นการขายหุ้นออกทั้งหมด และไม่มีเงื่อนไขให้ทั้งสองครอบครัวซื้อหุ้นคืนแต่อย่างใด และจะได้บริจาคเงินจากผลกำไรส่วนหนึ่งจากการขายหุ้นแก่โครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ในประเทศไทย”

---

#### รายละเอียดโดยสังเขปเกี่ยวกับเทมาเส็ก

บริษัทเทมาเส็ก โฮลดิ้งส์ (เทมาเส็ก) เป็นบริษัทจัดการการลงทุนของเอเชีย ที่ตั้งขึ้นในปี 2517 มีสำนักงานใหญ่ที่สิงคโปร์ บริษัทมีพอร์ตการลงทุน 6 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐในธุรกิจต่างๆมากมายทั่วโลก ส่วนใหญ่อยู่ในสิงคโปร์ เอเชีย และประเทศในกลุ่มโออีซีดี บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรที่ระดับ AAA จากแอสตันดาร์ด แอนด์ พาวส์ และ Aaa จากมูดีส์

การลงทุนของบริษัทครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท เช่น โทรคมนาคม ธุรกิจสื่อ บริการทางการเงิน อสังหาริมทรัพย์ ชนส่งและลอจิสติกส์ พลังงานและทรัพยากร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิศวกรรม และเทคโนโลยี รวมถึงเวชภัณฑ์และชีวะศาสตร์ (biosciences)

การลงทุนในต่างประเทศของเทมาเส็กจะเป็นการลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ที่น่าเชื่อถือ เช่น ธนาคารไอซีไอ แบงก์, บริษัทมหินทรา แอนด์ มหินทรา (Mahindra & Mahindra) และบริษัทแมทริกซ์ ลาบอราทอรีส์ ในประเทศอินเดีย ธนาคารไชน่า คอนสตรัคชั่น แบงก์ และบริษัทไชน่า คอสโก้ โฮลดิ้งส์ในประเทศจีน ธนาคารดานามอน (Bank Danamon) และธนาคารอินเตอร์เนชั่นแนล อินโดนีเซีย (Bank Internasional Indonesia) ในอินโดนีเซีย บริษัท Quintiles Transnational Corp ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงธนาคารฮาน่า แบงก์ ในเกาหลีใต้ รายละเอียดของการลงทุนในต่างประเทศ กรุณาดูที่ [www.temaseholdings.com.sg](http://www.temaseholdings.com.sg)

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

เทมาเส็ก โฮลดิ้งส์

คุณอีวา โฮ

โทรศัพท์ + (65) 9617 6234

[evaho@temasek.com.sg](mailto:evaho@temasek.com.sg)

คุณเวซล ลิน

โทรศัพท์ + (65) 9666 1855

[rachellin@temasek.com.sg](mailto:rachellin@temasek.com.sg)

คุณรัชดาวรรณ

บริษัท ชิน คอปอเรชั่น

โทรศัพท์ 02-299-5498

อีเมล: [rachada@shincorp.com](mailto:rachada@shincorp.com)